

บาท/ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเล็กน้อย หลังข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐอ่อนแอกว่าคาด

*บาท/ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเล็กน้อย ในทิศทางเดียวกับสกุลเงินภูมิภาค หลังข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐ ที่อ่อนแอกว่าคาด กดดันดอลลาร์ในช่วงสั้น

*เงินร่วงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 1 สัปดาห์ เมื่อเทียบดอลลาร์และยูโร ในช่วงเช้าวันนี้ โดยถูกถ่วงลงตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่ตลาดหุ้นสหรัฐ ทะยานขึ้น หลังจากนักลงทุนคลายความวิตก เกี่ยวกับข้อมูลตลาดแรงงานที่น่าผิดหวังของสหรัฐ

*การคาดการณ์ที่ว่า ตลาดหุ้นเอเชียอาจปรับตัวขึ้นตามตลาดหุ้นวอลล์สตรีท ได้สกัดกั้นความต้องการซื้อเงิน ในขณะนี้

*ดอลลาร์ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวันศุกร์ อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับยูโร หลังจากสหรัฐเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานที่อ่อนแอกว่าคาด แต่นักลงทุนยังคงคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) จะปรับลดขนาดมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ลงต่อไป

*กระทรวงแรงงานสหรัฐ รายงานว่า ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร เพิ่มขึ้น 113,000 ตำแหน่ง ในเดือนม.ค. ซึ่งต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ที่ 185,000 ตำแหน่ง แต่ก็มีสัญญาณในทางบวกปรากฏอยู่ในรายงานตัวเลขการจ้างงานครั้งนี้ เพราะว่สัดส่วนการมีส่วนร่วมในกำลังแรงงาน ปรับขึ้นสู่ 63% ในเดือนม.ค. จาก 62.8% ในเดือนธ.ค.

*นักวิเคราะห์ในตลาดนิวยอร์ก มองว่า การอ่อนค่าลงของดอลลาร์ในวันศุกร์ เกิดจากการคาดการณ์ที่ว่า นางเจเน็ต เบลเลน ประธานเฟดคนใหม่ อาจจะแสดงความเห็นแบบสายพิราบ หรือสายที่เน้นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ในการแถลงต่อสภาคองเกรสในสัปดาห์นี้ เพราะว่ตัวเลขการจ้างงานในเดือนม.ค. อาจจะได้รับผลกระทบจากภาวะอากาศที่เลวร้าย

*กระทรวงการคลังญี่ปุ่น เปิดเผยในวันนี้ว่า ยอดขาดดุลบัญชีเดินสะพัดของญี่ปุ่น สูงเป็นประวัติการณ์ในเดือนธ.ค. ขณะที่เงินอ่อนค่าลง ทำให้ต้นทุนการนำเข้าพลังงานเพิ่มขึ้น ส่วนดุลบัญชีเดินสะพัดของญี่ปุ่นทั้งปี 56 ยังเกินดุล 3.3 ล้านล้านเยน แต่เป็นการเกินดุลที่น้อยที่สุดตั้งแต่ปี 2528

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 32.818 บาท

*09.22 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 32.75/80 จาก 32.79/84 เมื่อวันศุกร์
ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 32.74/78 จาก 32.78/83 เมื่อวันศุกร์
*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 102.34/39 จาก 102.33 เมื่อวันศุกร์
*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3623/24 จาก 1.3633 เมื่อวันศุกร์

"ดอลลาร์/บาท เข้านี้ lower ลงมา(ดอลลาร์อ่อนค่า) ตามดอลลาร์/เอเชีย
หลังจากตัวเลขจ้างงาน(ของสหรัฐ) ออกมาต่ำกว่าคาด แต่ก็ไม่ได้ถึงกับลงแรง เพราะ
ตลาดก็ยังมองว่า เฟดคงจะทยอยลด QE ลงอีกอยู่ดี" ดีลเลอร์ กล่าว
เขา กล่าวว่า เงินบาทเข้านี้แข็งค่าขึ้นตามสกุลเงินภูมิภาค หลังดอลลาร์ได้รับ
แรงกดดันจากข้อมูลในตลาดแรงงาน ที่ออกมาอ่อนแอกว่าที่คาดไว้ แต่คาดว่าเงินบาทยัง
ไม่น่าจะแข็งค่าได้มากนัก เนื่องจากยังมีประเด็นการเมืองที่ยังต้องติดตามอยู่ รวมทั้งตลาด
มองว่า เฟดยังมีแนวโน้มที่จะลดวงเงิน QE ลงอีก ในช่วงต่อไปของปีนี้

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่า
ธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับ
หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดย
ทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้